

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖**

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ร่างกำหนดการ แบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน ระบบตอบรับเข้าร่วมงานและการลงทะเบียน ระบบการเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ การบริหารจัดการด้านอาหารและอาหารว่าง สถานที่จัดงาน และพื้นที่การจัดนิทรรศการ และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. ร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

**๓. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงาน กสม. กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงาน กสม. กับ อว. และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนหารือกับ กสม.สุชาติ และ กสม. ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือและการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. รายงานผลการจัดประชุมเปิดโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม.**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานผลการจัดประชุมเปิดโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และทางออนไลน์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่ ๑) ความรู้เบื้องต้นตามหลักการพื้นฐานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ๒) แนวทางก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ๓) ผลการประเมินความพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัลของสำนักงาน กสม. ๔) ภาพรวมโครงการ และ ๕) ข้อเสนอแนะ

**๕. ขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการย้ายที่ตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้**

ที่ประชุม กสม. มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท สำหรับการย้ายที่ตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ และมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป